



BẢN TIN

người đại diện

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Số T12-2021

www.scic.vn



ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ THÀNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SCIC THAM DỰ HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO 31 VÀ PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ VỀ NGOẠI GIAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC



Đ/c Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC tham luận tại Hội nghị

Sáng 15/12, Hội nghị Ngoại giao 31 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” khai mạc tại Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh thành và nguyên lãnh đạo Bộ ngoại giao, hơn 70 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện trường cơ quan đại diện ở nước ngoài, đại diện lãnh đạo Tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp và một số tập đoàn lớn

Tham dự trực tiếp phiên khai mạc tại đầu cầu Bộ Ngoại giao và trình bày tham luận “Hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn và chuyển đổi mô hình hoạt động thành quỹ đầu tư Chính phủ” tại Phiên họp toàn thể về Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết: bám sát quan điểm “tiếp tục khơi dậy

và thúc đẩy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại” về phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn là một trong những phương thức nhằm dẫn vốn đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực nhà nước cần đầu tư để tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế; là cách thức phát huy nguồn lực trong nước kết hợp nguồn lực quốc tế/thời đại cho công cuộc chấn hưng đất nước.

Sau 15 năm ra đời và phát triển, SCIC đã tập trung được gần 1 tỷ USD tiền mặt, và danh mục 146 doanh nghiệp với giá trị

thị trường là 200.000 tỷ đồng (khoảng 8,6 tỷ USD). Về cơ bản, SCIC đã đi qua giai đoạn 1 của quá trình phát triển – là giai đoạn tiếp nhận, tái cơ cấu, bán vốn tại các doanh nghiệp từ các Bộ/Ngành/Địa phương sau cổ phần hóa. Hiện nay, SCIC đã và đang chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh đầu tư vào những lĩnh vực nhà nước cần dẫn dắt và mang lại hiệu quả. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC thành Quỹ đầu tư chính phủ (QĐTCP) là phù hợp với quan điểm về củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhu cầu đầu tư hiện tại của Chính phủ cũng như kinh nghiệm quốc tế.

Cũng trong bài tham luận của mình, từ thực tiễn hơn 15 năm hoạt động của SCIC và đúc rút kinh nghiệm từ các QĐTCP trên thế giới, đồng chí Nguyễn Chí Thành tổng kết có 04 yếu tố chính để tạo nên thành công của một Quỹ ĐTCP là: cơ chế, chính sách; nguồn vốn; con người và hợp tác quốc tế, trên cơ sở đó trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đồng chí Nguyễn Chí Thành đã kiến nghị với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ SCIC kết nối với các QĐTCP trên thế giới trong việc hợp tác cùng SCIC thành lập các quỹ đầu tư chuyên ngành để đầu tư vào ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam; thu hút các QĐTCP tham gia mua cổ phần tại doanh nghiệp trong danh mục của SCIC; huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Sau 15 năm ra đời và phát triển, với quy mô, nguồn lực và kinh nghiệm đã tích lũy được, theo các chuyên gia, SCIC đang có những điểm tương đồng nhất định với các quỹ đầu tư quốc gia. Trong 15 năm qua, SCIC đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị 36.841 tỷ đồng. Đặc biệt là mới đây, trước yêu cầu cấp bách phải khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, SCIC đã đầu tư 6.900 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Vietnam Airlines, chiếm tỷ lệ sở hữu 31% tại Vietnam Airlines. Sự có mặt kịp thời của SCIC trong thời điểm cam go này thực sự là cứu cánh để đợt phát hành tăng vốn của Vietnam Airlines thành công, kịp thời bổ sung nguồn vốn để vượt qua khó khăn. Hiện tại danh mục doanh nghiệp của SCIC có 149 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 47.009 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 190.000 tỷ đồng

Từ năm 2020 trở đi, khi danh mục doanh nghiệp bàn giao về SCIC được dự báo sẽ giảm dần cả về số lượng và giá trị, SCIC đã chủ động chuyển trọng tâm nhiệm vụ sang hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Theo đó, trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 – 2030, SCIC xác định đẩy mạnh, mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn với định hướng rõ nét hơn trên cơ sở tiếp tục tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt có tính chất lan tỏa trong nền kinh tế. Khi tham gia đầu tư, SCIC sẽ đóng vai trò là người cung cấp “vốn mồi” để thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài, tận dụng những lợi thế sẵn có của SCIC như: uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; năng lực tài chính vượt trội; lợi thế về nguồn vốn, quỹ đất, kinh nghiệm triển khai dự án và kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực của các đơn vị thành viên trong danh mục đầu tư của SCIC; kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ của SCIC qua nhiều năm thực hiện công tác tiếp nhận, quản trị và thoái vốn tại gần 1.100 doanh nghiệp

SCIC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”



Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 26/8/2021 của Đảng ủy SCIC về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ngày 02/12/2021 Đảng ủy SCIC tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội

đồng thành viên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, BCH Đoàn TN, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ SCIC, (02 Chi nhánh tham dự trực tuyến)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tóm tắt một số nội dung của chuyên đề “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.



Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh năm 2021 là năm đầy biến động, nhiều khó khăn của đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng, trong đó có SCIC do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc SCIC, sự chung sức, chung lòng, cố gắng vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên người lao động, đến nay, SCIC cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh đó Hội nghị học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị tất cả các Chi bộ quán triệt sâu sắc tinh thần của Hội nghị trong các sinh hoạt Chi bộ và công tác lãnh đạo, điều hành chuyên môn.

SCIC TRAO HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2021

Ngày 3/12/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức trao Học bổng SCIC nâng bước tài năng trẻ 2021 cho các sinh viên xuất sắc. Tổng số tiền học bổng được trao là 450 triệu đồng, dành cho 45 sinh viên xuất sắc thuộc các trường đại học khối ngành kinh tế, tài chính, luật trên toàn quốc.



Học bổng SCIC nâng bước tài năng trẻ là chương trình tài trợ giáo dục thường niên, đã được SCIC triển khai 13 năm qua với tổng giá trị học bổng đã tài trợ là 10 tỷ đồng. Chương trình nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng xã hội vì đã và đang góp phần bồi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực của thị trường tài chính Việt Nam. Thông



Ảnh: Lễ trao học bổng “SCIC nâng bước tài năng trẻ” 2020

qua chương trình này, SCIC thể hiện trách nhiệm xã hội của mình trong việc phát triển tài năng cho đất nước trong tương lai.

Việc lựa chọn các sinh viên để trao học bổng được SCIC được thực hiện qua quy trình tuyển chọn hồ sơ, xét duyệt, phỏng vấn trực tiếp. Ngoài kết quả học tập giỏi, các sinh viên cần có phẩm chất cá nhân xuất sắc, hoài bão, thể hiện được tư duy logic, các kỹ năng mềm và trình độ tiếng Anh tốt.

Với vai trò là tổ chức kinh tế đặc biệt của Chính phủ, được thành lập để đáp ứng yêu cầu khách quan của quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước(DNNN), sau 15 năm ra đời và phát triển, đến nay SCIC đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ để triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước, chuyển từ cơ chế hành chính sang phương thức đầu tư, kinh doanh vốn tiên tiến, góp phần đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN và từng bước trở thành Quỹ đầu tư của Chính phủ..

Trong quá trình phát triển của mình, bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, SCIC cũng

luôn đẩy mạnh các hoạt động an sinh - xã hội, chung tay thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đến dự lễ trao Học bổng SCIC nâng bước tài năng trẻ 2021 khu vực Hà Nội về phía SCIC có Phó Tổng Giám đốc Lê Song Lai cùng đại diện lãnh đạo các Ban ĐNTT, TCCB và VPĐH. Về phía các trường đại học có TS. Nguyễn Trọng Điệp- Phó Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQGHN; TS. Trương Đình Đức - phó trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên- ĐH Kinh tế quốc dân; Ths Nguyễn Huyền Minh- Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại- ĐH Ngoại thương; Th.S.Nguyễn Thị Thìn- Vụ trưởng, Trưởng ban Đào tạo Học viện Ngoại giao; TS. Nguyễn Đào Tùng- Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Phó TGD SCIC Lê Song Lai cho biết chương trình Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ được SCIC tổ chức hàng năm, dành cho sinh viên tiêu biểu tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế - tài chính của Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM là chương trình nằm trong các hoạt động tài trợ giáo dục, an sinh xã hội thường xuyên của SCIC. Bắt đầu từ năm 2008, tính



đến nay SCIC đã trao học bổng cho hơn 400 bạn sinh viên có thành tích học tập và những phẩm chất xuất sắc liên tục trong 3 năm liền nhằm động viên và khích lệ, tạo điều kiện về tài chính để các em đạt được những thành tựu xuất sắc hơn nữa trong học tập, trên cơ sở đó tham gia thúc đẩy sự lớn mạnh cho nguồn nhân lực của thị trường tài chính Việt Nam. Thông qua chương trình này, SCIC mong muốn các em nhận thức được ý nghĩa và thông điệp của SCIC để không ngừng nỗ lực học tập phấn đấu trở thành những tài năng cho đất nước trong tương lai đúng với tinh thần của chương trình học bổng SCIC là nâng bước tài năng trẻ.

Cùng phát biểu trong buổi lễ, các Thầy, Cô giáo đại diện lãnh đạo các trường ĐH khu vực Hà Nội có sinh viên nhận Học bổng SCIC 2021 đều bày tỏ sự cảm ơn tới SCIC đã dành sự quan tâm cho sinh viên của nhà trường. Với các em, đây là nguồn động viên, khích lệ kịp thời dành cho sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu mà các em sinh viên đạt được trong năm những học vừa qua, tạo động lực cho các sinh viên hoàn thiện bản thân mình trước khi tốt nghiệp. Với nhà trường, sự quan tâm của SCIC thể hiện tinh thần trách nhiệm của Tổng công ty đối với

xã hội nói chung, công tác đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, luật nói riêng. Điều này mang ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần cùng nhà trường đào tạo nhân lực chất lượng cho đất nước.

Sinh viên Phạm Đức Minh – Học viện Ngoại giao thay mặt cho các bạn nhận học bổng SCIC 2021 đã phát biểu cảm nghĩ của mình, em cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì đây thực sự là một trong những cơ hội đáng trân quý nhất trong cuộc đời sinh viên của em. Phạm Đức Minh tin chắc rằng, mỗi bạn sinh viên ngồi trong buổi lễ ngày hôm nay, đều mang trong mình những ước mơ nghề nghiệp và niềm khao khát được cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngay bây giờ, động lực để thực hiện ước mơ ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn khi em cùng các bạn có mặt ở đây để tham dự buổi lễ trao học bổng của SCIC. Không chỉ hỗ trợ các bạn về mặt tài chính, học bổng SCIC nâng bước tài năng trẻ 2020 còn trở thành nguồn cảm hứng, thôi thúc các em thực hiện những ước mơ của mình. Thay mặt cho các sinh viên, Phạm Đức Minh xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện, đồng thời sử dụng số tiền học bổng một cách hiệu quả nhất.

GIẢI PHÁP ĐỂ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VỰC DẬY NỀN KINH TẾ SAU DỊCH COVID-19?



(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp (DN) điêu đứng vì dịch COVID-19 và muốn phục hồi nhưng thiếu vốn, nhiều chuyên gia đề xuất để Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), với chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, cung cấp “vốn mồi” cho dự án đầu tư của DN, từ đó chung sức, góp phần cùng cộng đồng DN vực dậy nền kinh tế Việt Nam.

Tại buổi làm việc vào tháng 5/2021 với các bộ, ngành, đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nguồn vốn Nhà nước sẽ đóng vai trò “vốn mồi” dẫn dắt các nguồn vốn khác.

Hiện nay, vốn Nhà nước gồm nhiều nguồn như ngân sách nhà nước và thông qua kênh ngân hàng thương mại hay các doanh nghiệp có vốn Nhà nước (trong đó có SCIC). Trong số “vốn mồi” nói trên, nguồn vốn tại SCIC được đề xuất đầu tư vào các dự án quan trọng, tạo động lực cho nền kinh tế và góp phần thu hút đầu tư tư nhân.

Việc đầu tư mạng lưới đường cao tốc trên cả nước nhằm kết nối giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam cần 29 tỷ USD để hoàn thành 5.000 km đường cao tốc. Để có đủ nguồn vốn khổng lồ này, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng: “Việc thu hút 29 tỷ USD cho việc phát triển đường cao tốc trong vòng 10 năm là một nỗ lực lớn của Việt Nam. Nguồn vốn từ SCIC sẽ có vai trò “vốn mồi” để thu hút thêm vốn tư nhân đầu tư vào dự án đường bộ cao tốc. Có thể xem vốn của SCIC như một chất xúc tác để mời thêm các bên cho vay vào thị trường hoặc cho phép các bên cho vay hiện tại cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho Việt Nam”.

Tại toạ đàm “Giải pháp đầu tư đường bộ cao tốc - Lựa chọn kênh tiếp cận” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 25/10/2021, trên cơ sở đề xuất của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia, ngân hàng, chuyên gia kinh tế Cán Văn Lực đã tóm tắt hàng loạt kiến nghị gửi tới Chính phủ, ban, bộ, ngành, cơ quan quản lý trong thời gian tới để giúp huy động đa dạng nguồn vốn, bảo đảm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Trong đó, ông Lực đề xuất nâng cao vai trò của SCIC trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.



Cũng tại toạ đàm, đề cập đến “vốn mồi” trong việc huy động nguồn vốn hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc, ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết: Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, phải xã hội hóa nguồn vốn theo hình thức PPP (đã được quy định trong Luật Đối tác công- tư), trong đó, kênh vốn Nhà nước đóng vai trò “vốn mồi”. Tại quy hoạch này, vai trò cung cấp “vốn mồi” của SCIC được thể hiện qua việc giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng khả năng huy động nguồn vốn vay.

“Thông thường, dự án PPP yêu cầu mức vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% và nhà đầu tư tham gia dự án sẽ chỉ đáp ứng mức đó. Nếu SCIC tham gia, có thể nâng tỉ lệ vốn chủ sở hữu lên và dưới góc độ của ngân hàng sẽ giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng huy vốn vay hơn. Với cơ cấu vốn chủ sở hữu được nâng lên, rủi ro giảm thiểu thì lãi suất huy động vốn vay cũng sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư. Ngoài ra, vai trò vốn mồi của SCIC thể hiện sự tham gia cùng nhà đầu tư tư nhân tại những dự án có quy mô vốn quá lớn, tư nhân không thể thu xếp được đủ vốn”, ông Lai cho biết.

Cùng với đó, trong vai trò là nhà đầu tư Chính phủ, SCIC nhận thức rõ và đầy đủ trách nhiệm của mình đối với việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Lai, sau 15 năm thành lập, với việc đầu tư cho các DN, dự án tại Việt Nam, SCIC đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thẩm định, đánh giá và triển khai các dự án đầu tư.

Nền móng vững chắc đầu tư vốn Nhà nước

Những năm qua, hoạt động đầu tư của SCIC được triển khai theo hướng thận trọng, gắn với thị trường, giúp bảo toàn giá trị và tăng trưởng vốn Nhà nước. Với nguồn vốn điều lệ được cấp và nguồn lực tài chính tích lũy trong quá trình kinh doanh, đến ngày 15/9/2021, SCIC đã giải ngân đầu tư với tổng số tiền hơn 37.651 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận đạt 16.812 tỷ đồng.

Nhiều khoản đầu tư hiện hữu của SCIC đem lại hiệu quả cao cho Nhà nước như: Đầu tư để mua cổ phần phát hành thêm của Vinaconex với số tiền 1.600 tỷ đồng đã đem lại doanh thu trên 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3.000 tỷ đồng sau khi SCIC thực hiện thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này; đầu tư hiện hữu vào CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) với giá trị 6.700 tỷ đồng; trong đó đã bán gần 9% số cổ phần trong các năm 2016-2017, thu về 20.280 tỷ đồng và giá trị thị trường số cổ phần còn lại trong danh mục là 54.354 tỷ đồng; đầu tư hiện hữu vào CTCP Nhựa Bình Minh với giá trị 96,3 tỷ đồng, đã thoái toàn bộ và thu về 929 tỷ đồng, hiệu quả gấp 10 lần.

Ngoài ra, SCIC còn đầu tư mới 12.908 tỷ đồng, góp vốn thành lập DN, đầu tư dự án và đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu của các DN. Một số khoản đầu tư mới đạt kết quả tốt như: Đầu tư vào Công ty Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) hiệu quả đạt gần 240 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn đầu tư Việt Nam (29 Liễu Giai) dự kiến tổng hiệu quả thu về đến cuối năm 2021 là hơn 1.800 tỷ đồng; đầu tư trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Quân đội (MB) với hiệu quả thu được ước tính là 6.995 tỷ đồng (trong

đó cổ tức lũy kế 333 tỷ đồng, chênh lệch giá trị thị trường so với giá vốn là 6.662 tỷ đồng). Các khoản đầu tư nói trên được SCIC thực hiện hoàn toàn theo cơ chế thị trường, trên cơ sở định giá và phân tích đầu tư bài bản, nhờ đó, hiệu quả đầu tư đạt được khá tốt.

Cần cơ chế thúc đẩy đầu tư

Sau thương vụ SCIC đầu tư mua cổ phiếu Vietnam Airlines, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần tính tới một cơ chế linh hoạt hơn để cho phép Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), để có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt các ngành kinh tế trọng yếu, việc thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng. Để SCIC hoạt động độc lập với vai trò nhà đầu tư của Chính phủ, cần thực hiện tăng vốn cho SCIC để tạo nguồn đầu tư cho khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước chỉ được trích một phần nhỏ (tối đa 30%) vào quỹ đầu tư phát triển của DN, còn lại toàn bộ nộp ngân sách Nhà nước. Trong khi nhiệm vụ đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế trọng yếu đòi hỏi phải có sự tích lũy vốn lớn. Nếu chỉ trông chờ vào quỹ đầu tư phát triển thì sẽ chậm tích lũy, không đáp ứng được yêu cầu.

Theo một số chuyên gia, cơ chế chính sách hiện nay cần có sự điều chỉnh để cho phép SCIC được phép gia tăng phần giữ lại cho doanh nghiệp (có thể từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giữ lại, thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp...). Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phép SCIC chủ động, linh hoạt trong việc ra quyết định đầu tư dựa trên những nguyên tắc, cơ chế thị trường, cùng cộng đồng DN vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Lê Sơn

Nguồn: baochinhpvu.vn

TRAPHACO

VÀO TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2021



Các doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển bền vững năm 2021 - Ảnh: Traphaco

Công ty cổ phần Traphaco là doanh nghiệp được duy nhất trong 10 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2021.

Hôm nay 9-12, trong Lễ Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức, Công ty CP Traphaco được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững năm 2021.

Có trên 500 doanh nghiệp tham gia sơ khảo, và Ban tổ chức đã chọn 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam.

Doanh nghiệp phát triển bền vững được tổ chức thường niên từ năm 2016 theo yêu cầu của Chính phủ, và đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, được đánh giá chủ yếu thông qua bộ tiêu chí CSI trên 4 lĩnh vực của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bộ chỉ số này được cập nhật và đổi mới qua từng năm.



Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam CSI 2021 cho bà Đào Thúy Hà, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing CTCP Traphaco - Ảnh: Traphaco

Tăng trưởng kép nhờ chiến lược phát triển bền vững

Bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững mới nhất của VCCI (CSI 2021) có 119 chỉ tiêu rất chặt chẽ, trong đó có 12 chỉ số kết quả phát triển bền vững, 22 chỉ số quản trị, 25 chỉ số về môi trường và 60 chỉ số về lao động và xã hội.

Điểm sáng mới trong Chương trình Đánh giá và công bố doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm nay là việc làm nổi bật hơn các tiêu chí về vấn đề bình đẳng giới tại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, đa dạng và bền vững.

Năm 2021 là một năm đặc biệt không chỉ riêng Traphaco mà còn của cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam. Đại dịch COVID-19 lần 4 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội chưa từng có tiền lệ, song một lần nữa là phép thử chứng minh những doanh nghiệp chú trọng phát triển bền vững có khả năng duy trì và tăng trưởng, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất.

Dự kiến hết năm 2021, Traphaco đạt doanh thu 2.170 tỉ đồng, vượt 4% kế hoạch năm và tăng trưởng 14% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 265 tỉ đồng, vượt 10% kế hoạch năm và tăng trưởng 25%.

Kết quả tăng trưởng kép thực tế cho thấy chiến lược bền vững mà Traphaco theo đuổi nhiều năm nay đã phát huy hiệu quả, duy trì chuỗi sản xuất - cung ứng thông suốt khi toàn xã hội giãn cách, thực hiện "3 tại chỗ".

Là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển bền vững tại Việt Nam, Traphaco đã duy trì hoạt động kinh doanh, tiếp tục tăng trưởng mạnh, thực hiện nghiêm túc "mục tiêu kép" của Chính phủ. Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như đóng góp nhiều giá trị tích cực cho người lao động, người tiêu dùng, đối tác cũng như các bên có liên quan.

Chung tay cùng cộng đồng trong đại dịch

Mặc dù 2021 là năm đặc biệt khó khăn với các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với cộng đồng xã hội, Traphaco vẫn dành nguồn tài chính cho những hoạt động thiết

thực, chung tay phòng chống và khắc phục ảnh hưởng do COVID-19 gây ra. Công ty ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19.

Traphaco cũng đã trao 200.000 chai thuốc súc họng T-B Fresh cho chương trình Túi thuốc an sinh, lô thuốc đã được vận chuyển ngay tới TPHCM sau lời kêu gọi của Bộ Y tế. Qua thời gian triển khai chương trình túi thuốc số ca chuyển nặng đã giảm rõ rệt, tình trạng sức khỏe của nhiều F0 được cải thiện.

Với tuyến đầu chống dịch, Traphaco đã triển khai dự án "Sản xuất buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chống nóng" cho các tỉnh thành phía Bắc, tặng hàng phòng dịch cho các bệnh viện phía Bắc và TP. HCM với tổng trị giá hơn 300 triệu, hỗ trợ đoàn sinh viên tình nguyện chi viện cho TP.HCM.

Thông qua các dự án triển khai vùng trồng dược liệu sạch, Traphaco đã tạo công ăn việc làm, xóa nghèo bền vững cho cộng đồng bà con dân tộc tại nhiều địa phương (Lào Cai, Nam Định, Hòa Bình, ...); góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn nguồn gen dược liệu quý và tái xây dựng bản đồ dược liệu Việt Nam.

Có thể nói, chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất dược liệu bền vững từ người nông dân đến người tiêu dùng đã được Traphaco hoàn thiện, góp phần thay đổi kinh tế nhiều vùng quê Việt Nam.

Từ đó tạo đột phá và cộng hưởng các giá trị bền vững mà Traphaco đã có được trong gần nửa thế kỷ qua, với mục tiêu và chiến lược kinh doanh rõ ràng, đó là "Duy trì, giữ vững vị thế số 1 đông dược - tập trung đầu tư phát triển ngoài đông dược".

Kết quả công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm thứ 6 cho thấy có 55% là doanh nghiệp nội, 45% là doanh nghiệp nước ngoài, trong top 100 tỉ lệ này là 63% và 27%, cho thấy sự sẵn sàng, khả năng chuyển đổi và khả năng bứt phá trong sản xuất, kinh doanh theo xu thế bền vững của doanh nghiệp Việt.



VINAMILK 6 LẦN LIÊN TIẾP

ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 10 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHẤT VIỆT NAM 2021

Năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh ở thứ hạng cao trong Top 10 đã cho thấy sự nỗ lực và cam kết của Vinamilk trong việc hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu về phát triển bền vững trong chiến lược dài hạn.

Năm nay, từ hơn 600 doanh nghiệp, ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững. Trong đó, các doanh nghiệp Top 10 của CSI100 nhận được đánh giá cao với các thành tích xuất sắc về các khía cạnh chính của phát triển bền vững: Cắt giảm phát thải, chất thải; ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất; chia sẻ các giá trị với cộng đồng, đồng thời đảm bảo việc làm, duy trì sản xuất an toàn cho người lao động.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Phạm Tấn Công- Chủ tịch VCCI nhận định việc áp dụng mô hình kinh doanh - quản trị bền vững chính là vắc - xin hiệu quả để tăng cường hệ miễn dịch của doanh nghiệp, và những doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh là những tấm gương điển hình đó.

“Thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã cho thấy các doanh nghiệp xây dựng được mô hình quản trị theo hướng phát triển bền vững, trong bối cảnh khó khăn vừa qua đã tìm ra cơ hội bứt phá, vượt

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất theo chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI100).



Vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2021

lên, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng được thị trường, đóng góp vào ngân sách và góp phần vào sự tăng trưởng cho quốc gia”- ông Công cho biết thêm.

Nhận định phát triển bền vững không còn là “sự lựa chọn”, mà là điều bắt buộc đối với doanh nghiệp, Vinamilk đã cho thấy sự kiên định của mình đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Điển hình như trong năm 2021, trước bối cảnh nhiều thách thức do đại dịch, Vinamilk vẫn thúc đẩy các dự án liên quan đến khía cạnh môi trường như: Ra mắt hệ thống Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm thân thiện môi trường tại Tây Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa; hoàn thành việc triển khai năng lượng mặt trời trên toàn bộ hệ thống trang trại bò sữa...

Từ 5 trang trại được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời vào đầu năm 2021, đến nay, các trang trại trên cả nước của Vinamilk đều đã lắp đặt và sử dụng năng lượng mặt trời.

Theo lộ trình được xây dựng, tổng công suất có thể đạt hơn 54 MWp, giảm hơn 62 triệu kg khí CO₂ mỗi năm gây hiệu ứng nhà kính thải ra bầu khí quyển, con số tương đương với khả năng hấp thụ của hơn 3,4 triệu cây xanh được trồng.

Song song đó, Vinamilk tiếp tục duy trì tiến trình giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng –

tài nguyên trong sản xuất, vận dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Hơn nữa, các giải pháp, sáng kiến về kinh tế tuần hoàn được ứng dụng đồng bộ, quy mô lớn trên toàn bộ hệ thống trang trại, nhà máy... đã và đang góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững, giảm thiểu dấu chân carbon trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi.

Năm 2021 cũng là một năm Vinamilk để lại nhiều dấu ấn hướng về cộng đồng, đặc biệt với các chương trình chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trong đại dịch.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là chương trình hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng trẻ em đã được thực hiện 14 năm qua. Đối với người lao động, vấn đề duy trì việc làm, an toàn sức khỏe cho hơn 10.000 người lao động được Vinamilk đặt ra như một yếu tố quan trọng để thực hiện “mục tiêu kép” trong ngắn hạn, góp phần phát triển bền vững về dài hạn. Cụ thể là việc đảm bảo về việc làm, thu nhập; điều chỉnh chế độ làm việc, phúc lợi phù hợp trong bối cảnh mới và an toàn sức khỏe của người lao động được chú trọng.

Tài Tâm

Nguồn: thoibaotaichinh.vn

DƯỢC HẬU GIANG

LIÊN TỤC GHI ĐIỂM VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG LỚN

Năm 2021, liên tục đạt nhiều giải thưởng giá trị, nỗ lực “cùng cố, phát huy mạnh mẽ nội lực”, Dược Hậu Giang vượt lên thách thức, giữ vững vị thế là doanh nghiệp lớn mạnh, không chỉ về kinh doanh mà còn đóng góp cho cộng đồng xã hội.



Được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn Năm 2021 chuẩn bị khép lại với nhiều biến động, làm thay đổi sự vận hành của nhiều hoạt động kinh tế, xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra. Nhận thức rõ và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của mình bằng các hành động cụ thể, Dược Hậu Giang luôn đảm bảo tăng trưởng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm thu nhập cho người lao động cũng như an sinh xã hội.

Ghi nhận cho những nỗ lực và giá trị mà Dược Hậu Giang đạt được là những giải thưởng danh giá. Ngày 9/12/2021, Dược Hậu Giang được vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes Việt Nam bình chọn. Danh sách này xếp hạng từ việc lựa



Ông Trần Ngô Toàn Phúc – Giám đốc Marketing Chiến lược - Đại diện Dược Hậu Giang nhận giải thưởng “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes Việt Nam bình chọn



Sản phẩm Hapacol 650 của Dược Hậu Giang đồng hành cùng người dân nhiều tỉnh thành trong thời điểm tiêm ngừa vaccine Covid-19

chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là năm thứ 9 Dược Hậu Giang được vinh danh ở giải thưởng này.

Cùng với đó, cũng trong tháng 12 này, công ty còn được xướng tên trong hàng loạt giải thưởng lớn khác như: “Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam” của VCCI/VBCSD; giải thưởng Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2021 do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Báo Đầu tư và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp tổ chức.

Đại diện Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang chia sẻ: “Những giải thưởng lớn mà chúng tôi vinh dự đạt được trong năm 2021 là minh chứng cho một năm “vượt sóng” thành công của Dược Hậu Giang. Có thể nói, với những thành tích đạt được, Dược Hậu Giang đã có thêm một năm thắng lợi với mục tiêu kép, vừa nỗ lực phát triển kinh tế vừa chung vai gánh vác trách nhiệm cùng cộng đồng”.

Hết lòng vì cộng đồng

Bên cạnh thành tích về duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh, Dược Hậu Giang cũng đặc biệt chú

trọng đến việc xây dựng một môi trường xã hội bền vững. Trong năm 2021, công ty đã liên tục nỗ lực tham gia vào công cuộc phòng chống dịch bệnh, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống “bình thường mới”.

Theo đó, từ đầu 2021 tới nay, Dược Hậu Giang đã ủng hộ gần 19 tỷ đồng, bao gồm 3,5 tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng Covid-19 và 15,5 tỷ đồng trao tặng sản phẩm. Thương hiệu Hapacol của công ty đã đồng hành với chiến dịch tiêm vắc xin của các tỉnh thành trong suốt năm qua. Tổng cộng đã có 10 triệu viên thuốc Hapacol 650 cho các tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Cần Thơ trong đợt cao điểm dịch phục vụ người dân tiêm vắc xin và các địa điểm cần thuốc giảm đau hạ sốt.

Đại diện Dược Hậu Giang chia sẻ, trong nhiều năm qua, Hapacol đã trở thành người bạn thân thiết của các gia đình. Cả 16 sản phẩm Hapacol cho người lớn đều được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Japan-GMP, đảm bảo hiệu quả và an toàn đến từng viên, đạt tiêu chuẩn lưu hành nghiêm ngặt trong bệnh viện lẫn rộng cửa xuất khẩu sang quốc gia “khó tính” như Nhật Bản. Trong đó, năm 2007, Hapacol 650 ra đời đã trở thành sản phẩm tiên phong của Việt Nam chứa 650mg paracetamol phù hợp với tầm vóc cao lớn hơn của người Việt trong thời đại mới từ đó đến nay.

Bên cạnh đó, các sản phẩm vitamin hỗ trợ tăng sức đề kháng Bocalex, gel rửa tay khô Bioskin... của Dược Hậu Giang cũng hiện diện trong loạt chiến dịch bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thời gian qua. Những chương trình này không chỉ góp phần chung tay hỗ trợ cho hệ thống y tế mà còn thúc đẩy người tiêu dùng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Dược Hậu Giang.

Doãn Phong

Nguồn: Vietnamnet.vn

KIM NGẠCH

XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

NĂM 2022 KỲ VỌNG ĐẠT 40 TỶ USD

Hiện ngành Dệt may đang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý IV/2021, tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn phải đối mặt với những thách thức do đại dịch phải vượt qua để hướng tới kịch bản giá trị xuất khẩu đạt 40 tỷ USD.



Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, năm 2020 cả thế giới ghi nhận tăng trưởng âm sau thời gian dài tăng trưởng dương. Trong khi đó Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia trên thế giới ghi nhận tăng trưởng dương với tăng GDP ước đạt 2,91%.

Với thành tích đó, triển vọng ngành dệt may Việt Nam lại không được tươi sáng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành trong năm 2020 lại giảm với giá trị ước đạt 35 tỷ USD. Mặc dù vậy Việt Nam nằm trong 10 nước xuất khẩu hàng sợi dệt nhiều nhất thế giới trong năm này.

Bước sang năm 2021, tình hình khởi sắc hơn dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Giá trị kim

ngạch xuất nhập khẩu ngành dệt may ghi nhận trong 11 tháng đầu năm ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với 2020, tăng 3,1% so với 2019. Riêng hàng may mặc tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng này được lý giải bởi các nền kinh tế lớn của thế giới đang dần ổn định, người dân trở lại nhịp sống bình thường, do vậy nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực may mặc.

Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường cho biết, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều có sự tăng trưởng trong năm 2021, ngoại trừ Nhật Bản. Điều này đã góp phần thúc đẩy thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam tại các nước.

Trong 10 tháng năm 2021, so với cùng kỳ



năm 2020, thị trường Mỹ nhập khẩu tăng 4,9%; Thị trường Trung Quốc tăng 6,9%. Trong khi đó, Nhật Bản lại giảm tới 9,5% so với cùng kỳ. Lý giải về điều này, ông Trường cho biết, do nền kinh tế Nhật Bản chưa phục hồi trở lại, nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế.

Những thách thức trong năm 2022

Ông Lê Tiến Trường cho hay, ngành Dệt may Việt Nam phải đối diện với 3 khó khăn trước mắt và trong tương lai. Đầu tiên là chi phí vận tải cao. Chi phí vận tải máy bay trong năm nay đã tăng từ 4000-4500 USD/tấn lên 17.000 USD/tấn.

Chỉ số tổng hợp trung bình của WCI, được đánh giá bởi Drewry, cho thấy đến cuối tháng 11/2021 là 7.413 USD cho mỗi container 40ft, cao gấp 3 lần so với mức trung bình trong 5 năm là 2.690 USD cho mỗi container 40ft.

Cùng với đó, ông Trường cho rằng, trong bối cảnh đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác trên thế giới, VND vẫn duy trì được sự ổn định. Trong 11 tháng đầu năm 2021, VND tăng giá khoảng 1,7% so với đồng USD. Điều này gián tiếp làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam so với các đối thủ.

Đợt dịch thứ tư tại Việt Nam đã khiến hàng nghìn người thất nghiệp. Do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch thứ 4, làn sóng chuyển dịch lao động dẫn đến thị trường lao động mất cân bằng nghiêm trọng.

Theo khảo sát sơ bộ của Bộ Lao động thương binh xã hội, trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 đã có 324.000 người lao động trở về từ Hà Nội; 292.000 người lao động trở về từ TP.HCM; 450.000 người lao động trở về từ các tỉnh, thành khác phía Nam.

Theo khảo sát của Hiệp hội Dệt may Việt Nam với 23.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, có tới 17,8% doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động. Ngành dệt may thiếu hụt tới 39,5%, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất các sản phẩm may mặc, đặc biệt khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi nền kinh tế.

Sẽ có 3 kịch bản dự báo về xuất khẩu dệt may Việt Nam trong năm 2022. Đầu tiên, kịch bản khả quan nhất sẽ ghi nhận 80% người lao động sẽ trở về nhà máy từ quý 4/2021 đến quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD, vượt kết quả năm 2019 ở mức 39 tỷ USD, ông Trường phân tích.

Ở kịch bản thứ 2, sản xuất trở lại từ quý IV/2021 đến quý I/2022 sẽ có trên 70% lao động trở lại và mỗi quý tiếp theo tăng thêm 10% lao động, kim ngạch xuất khẩu đạt 38 tỷ USD.

Đề phòng với kịch bản xấu nhất, ông Trường cho rằng tới quý I/2022 tình hình sản xuất vẫn chưa ổn định hoàn toàn, doanh nghiệp chỉ huy động được dưới 60% lao động và mỗi quý tiếp theo tăng thêm 10%, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 36 tỷ USD.

Theo Bùi Hằng
kinhtemoitruong.vn

CẢI TỔ' DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THẾ NÀO?

TP - Bộ Tài chính đang xây dựng dự luật mới về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN) với nhiều thay đổi căn bản, gồm cả công cụ tài chính để mua cổ phần DN tư nhân, nhằm hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sẽ phải vận động theo đúng quy luật “tự sinh, tự diệt” chứ không còn được ưu đãi trăm bề như trước đây.





Sửa nhiều quy định để chống mất tiền đầu tư

Những năm trước đây, các tập đoàn, tổng công ty 90, 91 hay gọi chung là các DNNN được xem là “quả đấm thép” dẫn dắt nền kinh tế. Nhiều thương hiệu DNNN lớn xuất hiện trên thị trường, như: Các nhà máy đóng tàu hay con tàu vận tải lớn của Vinashin; các DN xây dựng cầu đường lớn như Cầu Thăng Long, CIENCO 1, 5, 6, 8; các DN xây dựng hàng đầu như Sông Đà, Lilama, Licogi, Coma; các tổng công ty lương thực miền Nam, miền Bắc, Cao su, hay Gang thép Thái Nguyên... Nhưng rồi, không ít các “quả đấm thép” trở thành những gánh nặng cho nền kinh tế khi đầu tư ngoài ngành thua lỗ, các dự án đầu tư nghìn tỷ mất vốn không biết đến bao giờ mới thu hồi được (như 12 dự án ngành Công Thương). Những phi vụ hô biến tài sản công thông qua bán rẻ đất đai, làm méo mó số liệu trước khi cổ phần hoá các thương hiệu đi cùng việc quản lý yếu kém đã khiến hàng loạt DNNN trở thành các “con nghiện” đốt tiền ngân sách.

Để khắc phục tồn tại kéo dài, Bộ Tài chính

đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN thay thế luật ban hành năm 2014. Bộ Tài chính đề xuất ban hành danh mục các lĩnh vực DNNN tham gia theo hướng thu hẹp dần. Bổ sung quy định quản lý, giám sát các công ty con do công ty mẹ là DNNN đầu tư vốn. Theo đó, nguồn lực thu từ lợi nhuận, cổ tức (kể cả nguồn lợi đầu tư vào các công ty con), nguồn tái cơ cấu DNNN chuyển toàn bộ vào ngân sách để tập trung quản lý. Nhà nước chỉ đầu tư tiếp vốn vào một số lĩnh vực cần nắm giữ, lĩnh vực có vai trò quan trọng, còn lại dùng đầu tư phát triển. Cùng với đó, giảm tỷ lệ phân phối lợi nhuận DN được để lại để đầu tư, quỹ phúc lợi, khen thưởng (tối đa 2 tháng quỹ lương thay vì 3 tháng như hiện hành).

Về chi đầu tư, DNNN khi đầu tư cũng quản lý như với đầu tư công, dự án có quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên phải được Quốc hội quyết định chủ trương, mức vốn thấp hơn sẽ do Chính phủ quyết định và phân cấp quyết định. Để hạn chế việc đầu tư vô tội vạ, dự án luật bổ sung quy định về đầu tư vốn

nhà nước vào DN (tư nhân) và công ty mẹ không được cho công ty con vay vốn (công ty con phải tự vay, tự trả).

Về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, ngoài Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất lập một số tổ chức đại diện vốn ở các bộ ngành, địa phương có nhiều DNNN lớn; tách các tổ chức đầu tư kinh doanh vốn nhà nước như Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thành mô hình quỹ đầu tư. Cho phép hội đồng thành viên, chủ tịch công ty thuê người điều hành doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, tính tới hết năm 2020, cả nước còn hơn 807 DN có vốn góp nhà nước (chưa bao gồm các DN tái cơ cấu riêng như: SBIC, Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu; 44 DN của 2 cơ quan chưa báo cáo; các ngân hàng thương mại nhà nước). Các DN này nắm giữ tổng tài sản trên 3,67 triệu tỷ đồng (khối tập đoàn, tổng công ty chiếm 80% tổng tài sản). Tổng vốn chủ sở hữu trên 1,7 triệu tỷ đồng (khối các tập đoàn, tổng công ty chiếm 88%). Tổng doanh thu các DNNN trên 1,98 triệu tỷ đồng (giảm 12% so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế 162,9 nghìn tỷ đồng. Năm qua, các DNNN đã nộp ngân sách trên 307,8 nghìn tỷ đồng (giảm 14% so với năm 2019).

Hiện phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào DN tập trung các lĩnh vực, gồm: cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tách bạch cơ quan chủ sở hữu

Theo TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, mục tiêu sửa luật phải tạo được nền tảng pháp lý cho mục tiêu cải cách, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước vào DN. Trước tiên, cần thay đổi khái niệm về “vốn nhà nước tại DN” cho đúng bản chất đầu tư vốn, khi nhà nước đã đầu tư vốn, tài sản, đó phải là của DN, nhà nước là nhà đầu tư, từ đó giảm sự can

thiệp sâu của cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động của DN, đặc biệt là về nhân sự, tiền lương, dự án đầu tư...

Theo ông Cung, luật cần sửa theo hướng không quy định cơ quan chủ sở hữu (cơ quan nhà nước) có quyền “quyết định” các vấn đề của DNNN. Việc quyết định là quyền và trách nhiệm của DN, kể cả các dự án đầu tư lớn. Triển khai cơ chế trả lương, thưởng theo thỏa thuận với các vị trí điều hành, tách người quản lý DN khỏi chế độ viên chức, công chức. Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ quan thực thi quyền chủ sở hữu nhà nước đối với vốn đầu tư tại DN. Cụ thể, Quốc hội quyết định chính sách sở hữu đối với vốn đầu tư nhà nước tại DN, các mục tiêu tăng giá trị vốn đầu tư, tỷ suất lợi nhuận; mục tiêu tạo ra công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới, thiết yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (theo nguyên tắc không bao cấp). Chính phủ chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về thực hiện các nhiệm vụ chủ sở hữu. Cơ quan chủ sở hữu là tổ chức quản lý và kinh doanh vốn của nhà nước đầu tư vào DN, thực hiện quyền chủ sở hữu với vai trò cổ đông, không phải cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan nhà nước không phải chủ sở hữu không được ra các quyết định thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh của DNNN.

“Cần thể chế hoá việc DNNN tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do nhà nước giao theo cơ chế đặt hàng, lựa chọn cạnh tranh, công khai; xác định rõ giá thành, chi phí, trách nhiệm và quyền lợi của nhà nước. Việc sửa luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại DN cũng cần bổ sung các quy định về niêm yết DNNN trên thị trường chứng khoán, để minh bạch hoạt động DN. Không sử dụng cổ phần hóa làm phương thức chuyển đổi sở hữu DNNN, thay bằng mua, bán cổ phần, sáp nhập; việc mua lại DNNN, phần vốn nhà nước tại DN là hoạt động đầu tư kinh doanh vốn bình thường”, ông Cung cho hay.

Nguồn: tienphong.vn



TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

**Nghị định 108/2021/
NĐ-CP điều chỉnh lương
huru, trợ cấp BHXH và
trợ cấp hằng tháng**

Ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, từ ngày

01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;...

Bên cạnh đó, đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995, sau khi đã thực hiện điều chỉnh lương

huru như trên mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng thêm từ ngày 01/01/2022 như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng với người mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng trở xuống; Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng với người mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

**Thông tư 105/2021/
TT-BTC hướng dẫn
trích lập, quản lý
lương thưởng đối với
Trưởng ban kiểm soát,
Kiểm soát viên công ty
TNHH Nhà nước**



Ngày 25/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, vào Quý I hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH... Riêng các

công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng theo các Nghị định riêng thì áp dụng quy định của các Nghị định đó.

Thêm đó, trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 80% số tiền lương, thù lao kế hoạch năm chia 12 tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định) về quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý.

Trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu

thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên (80% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng; Đối với Tập đoàn Bru

chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là 85% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư và đầu tư có sử dụng đất

Ngày 16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: Có bản gốc hồ sơ dự sơ tuyển; Có đơn dự sơ tuyển được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu; Trường hợp liên danh, có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu; Nhà đầu tư không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự sơ tuyển với tư cách là nhà đầu tư độc lập hoặc thành viên

liên danh; Nhà đầu tư không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư theo quy định về đầu tư PPP;...

Cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án như sau: Năng lực về tài chính chiếm tỷ trọng 50 – 60% tổng số điểm; Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 40 – 50% tổng số điểm. Các dự án, gói thầu nhà đầu tư thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét, đánh giá.

Ngoài ra, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt hoặc kể từ ngày yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày 11/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng yêu cầu phải có xấp xỉ tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Đáng chú ý, có 05 trường hợp không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng bao gồm:

Thứ nhất, hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng, hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ thì thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và xây dựng.

Thứ hai, các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình)...

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng) thì tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (Bao gồm cả dự phòng nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đàm Thúy Nga - Trưởng ban Đối ngoại Truyền thông

Thư ký biên tập: Lê Kim Chi - Chuyên viên

Trình bày thiết kế mỹ thuật: Công ty Thiết kế Tạo mẫu Hoa Sen (Lotus)

Điện thoại: (024) 62780 126 - Fax: (024) 62780 136

Email: bantin@scic.vn - Website: www.scic.vn

Địa chỉ xuất bản: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

www.scic.vn